

CỰU CHIẾN BINH THÁI BÌNH

Thi đua xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp hội cựu chiến binh Thái Bình hưởng ứng mạnh mẽ. Những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực được thực hiện không chỉ lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước mà còn góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.



Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Đông Lâm (Tiền Hải) tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cho biết: Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, Hội CCB các cấp đều gắn thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Toàn hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh lồng ghép thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM với phong trào "CCB gương mẫu" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", qua đó đã tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Gia đình CCB Phạm Văn Vạn, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) là một trong những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng NTM ở địa phương. Gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường bao, chặt bỏ một số cây ăn quả có giá trị trong vườn với diện tích hơn 220m² để hiến đất mở rộng tuyến đường ĐH.78 từ chợ Cầu đi về sông Luộc. CCB Phạm Văn Vạn chia sẻ: Trước kia tuyến đường này nhỏ hẹp, người dân đi lại rất vất vả, vì thế tôi tự nguyện hiến đất góp phần làm đường rộng hơn. Từ ngày có đường mới, người dân đi lại thuận tiện, giao thương nhờ đó phát triển.

Tại Vũ Thư, ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, giai đoạn 2017 - 2022, cán bộ, hội viên CCB huyện Vũ

Thư đã ủng hộ trên 5,5 tỷ đồng, hiến hơn 5.900m² đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn. Nhiều tấm gương sáng như CCB Nguyễn Văn Minh, xã Vũ Văn ủng hộ hơn 300 triệu đồng; CCB Nguyễn Thị Dân, xã Bách Thuận ủng hộ 100 triệu đồng; CCB Trần Văn Liên, xã Vũ Tiến ủng hộ 20 triệu đồng để cùng nhân dân xây dựng NTM. Các CCB với nghĩa cử cao đẹp của mình không chỉ tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM mà còn góp phần lan tỏa phong trào tới toàn dân.

Trong 5 năm 2017 - 2022, hội viên CCB toàn tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 11.600m² đất thổ cư, hơn 47.700 ngày công, hơn 23,6 tỷ đồng xây dựng các công trình, hạng mục NTM; đã có hơn 101.200 gia đình hội viên đầu tư, sử dụng nước sạch, đạt

tỷ lệ trên 98% tổng số gia đình hội viên.

Thi đua phát triển sản xuất, các cấp hội CCB đã tích cực vận động hội viên gương mẫu thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất hàng hóa. Đến nay có 36 gia đình hội viên tích tụ được hơn 186ha đất nông nghiệp kém hiệu quả để xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao; 2.284 hội viên chăn nuôi hơn 6.200 con trâu, bò thương phẩm. Hội viên không chỉ tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" mà còn gương mẫu tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", xã hội, từ thiện, khuyến học khuyến tài, vệ sinh môi trường... Hàng năm có trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Các cấp hội tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, huy động nguồn lực trong cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

HỒNG QUÂN

Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề) chia sẻ: Công đoàn Công ty có hơn 11.800 đoàn viên. Với quan điểm con người là nhân tố cốt lõi của sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, Công ty và Công đoàn Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho người lao động về đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường làm việc, các chế độ tiền lương, thu nhập... Tiêu biểu như thưởng lương chuyên cần cho người lao động 1 triệu đồng/tháng; hỗ trợ tiền gửi trẻ cho người lao động nuôi con nhỏ dưới 72 tháng tuổi 100.000 đồng/cháu/tháng... Hàng năm, tại doanh nghiệp đều tổ chức đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể để đưa ra những điều khoản, chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn.

Huyện Đông Hưng hiện có trên 15.000 đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn trong huyện luôn bám sát thực tế, bằng nhiều biện pháp nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng của đoàn viên, người lao động, chủ động giải quyết những tình huống phát sinh. Nhờ đó, 5 năm qua (từ tháng 5/2017 - 5/2022) chỉ có 3 vụ ngừng việc tập thể xảy ra trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Công đoàn ngành và tế Thái Bình luôn quan tâm cải thiện điều kiện lao động cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Theo ông Đào Văn Truyền, Chủ tịch Công đoàn ngành: Trong đại dịch Covid-19, để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và người dân đến khám chữa bệnh, các công đoàn cơ sở đã phối hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động lồng ghép với chương trình kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm. Đồng thời,

Niềm tin của người lao động

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, đời sống, việc làm, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh thực sự là điểm tựa, tạo niềm tin với đoàn viên, người lao động.



Các cấp công đoàn quan tâm thăm hỏi người lao động.

tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức tập huấn, cung cấp trang bị đầy đủ trang phục, bảo hộ lao động, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp cho nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch. Các cấp công đoàn đã trích kinh phí hỗ trợ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng tại tuyến đầu chống dịch, tại các khu vực cách ly, điều trị Covid-19. Việc tham gia cải thiện điều kiện làm việc đã góp phần quan trọng ngăn ngừa các yếu tố độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe đoàn viên, người lao động.

Nhìn chung, hoạt động ý đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực thực hiện như: Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ,

chính sách đối với người lao động; tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức, hội nghị người lao động để đoàn viên, người lao động được thể hiện tiếng nói trong việc xây dựng quy chế, thỏa ước lao động tập thể bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Các cấp công đoàn cũng chủ trì giám sát về thực hiện các chế độ, chính sách như nghỉ phép, nghỉ thai sản, khám chữa bệnh, thi đua khen thưởng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chính sách an sinh xã hội... Qua giám sát đã nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn. Các chế độ, chính sách cũng như quyền, lợi ích của người lao động được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt hơn. Trước tác động của đại dịch Covid-19, các cấp

công đoàn chú trọng nắm bắt tình hình, hoạt động của công đoàn cơ sở, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin, nắm bắt tư tưởng, đời sống, việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động, từ đó thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm tạo sự quan tâm hơn nữa đối với hoạt động công đoàn cũng như chăm lo tốt hơn nữa đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hài hòa, ổn định, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

NGỌC MAI

Nhà sạch, đường xanh nhờ bàn tay phụ nữ

Những bàn tay cần cù, khéo léo của chị em giúp nhà sạch, vườn đẹp, xóm làng khang trang.

Sân, vườn nhà bà Vũ Thị Thanh, hội viên phụ nữ thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) tràn ngập sắc hoa và phong phú các loại cây trái. Ở đầu hồi nhà, dưới tán cây là bộ bàn ghế đá để gia đình ngồi hóng mát hoặc bạn bè của chồng bà tới đánh cờ. Bà Thanh cho biết: Khi Chi hội Phụ nữ thôn triển khai mô hình nhà sạch, vườn đẹp, gia đình tôi hưởng ứng ngay. Tôi và các thành viên trong gia đình chính trang lại nhà cửa, sân vườn, thường xuyên nhặt cỏ, chăm cây, trồng thêm các loại hoa, cây cảnh, thực hiện các tiêu chí "3 sạch": sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Cũng như bà Thanh, hàng nghìn hội viên phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Đây là một trong những cách làm cụ thể hóa tiêu chí "3 sạch" trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Chuyển biến dễ thấy nhất sau khi triển khai cuộc vận động này, nhất là các tiêu chí "3 sạch" là nhận thức của từng hội viên phụ nữ được nâng lên. Nhiều mô hình, phong trào được đánh giá cao, ghi nhận về hiệu quả, dần trở thành "thương hiệu" riêng của phụ nữ như: đường hoa phụ nữ; tuyến đường phụ

nữ quản lý; phân loại rác thải tại nguồn; biến rác thành tiền giúp phụ nữ và trẻ em nghèo; nhà sạch, vườn đẹp... Đến nay, phụ nữ toàn tỉnh đã trồng, chăm sóc hơn 1.000km đường hoa. Hội phụ nữ ở cơ sở đang tiếp tục nhân rộng mô hình đường hoa, bồn hoa của mình để hưởng ứng, cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Đồng chí Bùi Công Trứ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa (Vũ Thư) cho biết: Tân Hòa về đích nông thôn mới năm 2015. Từ năm 2020, xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung vào tiêu chí



Phụ nữ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

môi trường thì phụ nữ Tân Hòa đã làm tròn vai, thực hiện khá tốt với nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực.

Còn tại thành phố Thái Bình, bên cạnh đường hoa, bồn hoa phụ nữ, hội phụ nữ cơ sở đã thành lập 19 đội phụ nữ tự quản của xã, phường; 218 chi hội thành lập tổ tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ mặt đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, không hợp chợ ven đường gây cản trở giao thông; duy trì đoạn đường, vỉa hè phụ nữ tự quản, vệ sinh môi trường ngày 24 hàng tháng. Đã 24 năm tham gia đội phụ nữ tự quản, bà Phạm Thị Ngọc Giáp, hội viên phụ nữ tổ 9, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) cho biết: Niềm vui lớn nhất khi mình bỏ ra nhiều công sức nhắc nhở là nhận thức của người dân đã có chuyển biến, đường thông, hè thoáng, phố sạch đẹp.

Cụ thể hóa tiêu chí "3 sạch" gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, nhiều cơ sở hội đã xây dựng mô

hình thu gom phế liệu gây quỹ hội giúp phụ nữ, trẻ em nghèo. Với việc thu gom vỏ chai, lọ nhựa, lon bia, sách báo cũ, bìa giấy các loại, các chi hội phụ nữ trong tỉnh không chỉ chung tay bảo vệ môi trường mà còn tạo được nguồn quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Thị Như, hội viên phụ nữ thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Hàng ngày, mỗi phụ nữ tự phân loại rác vỏ cơ tại gia đình rồi ngày 24 hàng tháng mang đến nhà văn hóa thôn để ủng hộ quỹ tình thương. Tôi thấy rất ý nghĩa vì việc phân loại rác không chỉ giúp gọn gàng nhà cửa mà lại có thể giúp đỡ những mảnh đời không may mắn.

Bằng nhiều cách làm thiết thực, phụ nữ Thái Bình đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân, làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

KUÂN PHƯƠNG



Bà Vũ Thị Thanh, thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) hưởng ứng mô hình nhà sạch, vườn đẹp.

Nguy cơ nào nếu tự sử dụng Tamiflu điều trị cúm A

(nhandan.vn) Bộ Y tế nhấn mạnh, thuốc Tamiflu được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm (nghi ngờ hoặc xác định) có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ.

Mới đây, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các viện/bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; y tế các ngành về việc tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm. Theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin truyền thông về việc người dân tự tìm mua thuốc Tamiflu chứa hoạt chất oseltamivir để điều trị cúm. Đây là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm (nghi ngờ hoặc xác định) có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ để kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế.



Do đó Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh cúm để người dân hiểu và không tự ý mua thuốc kháng virus để điều trị cúm. Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện điều trị cúm theo các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm của Bộ Y tế. Chủ trọng công tác kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả, đặc biệt với thuốc kháng virus để điều trị cúm.

Tỷ lệ người cần uống Tamiflu tương đối thấp, bởi đối với những người không có bệnh lý nền, cảm thường tự khỏi sau một thời gian. Chỉ có những người bị suy hô hấp nặng mới cần uống Tamiflu. Đặc biệt, Tamiflu thường gây ra một tác dụng phụ là gây trầm cảm cho những người uống. Vì vậy, người dân chỉ nên uống Tamiflu khi có chỉ định của bác sĩ.

Sau 20 năm, nam giới Việt Nam cao hơn 5,8cm

(nhandan.vn) Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam sau 20 năm (2000 - 2020) tăng từ 162,3cm lên 168,1cm; nữ giới từ 152,3cm lên 155,6cm. Hiện chiều cao trung bình của người Việt Nam xếp sau Singapore, Thái Lan và Malaysia.



Việt Nam rất cố gắng các can thiệp tăng chiều cao, kết quả cũng được cải thiện trong những năm qua, nhưng so với các quốc gia khác ở châu Á như Nhật Bản, chiều cao trung bình của người Việt còn thấp. Muốn cải thiện chiều cao người Việt cần quá trình lâu dài như bảo đảm dinh dưỡng, bổ sung vi chất, chăm sóc hệ gene... Trong can thiệp dinh dưỡng, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em chú trọng đến các can thiệp chuyên môn, bảo đảm cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt là cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm bổ sung các vi chất để tăng cường cải thiện chiều cao kết hợp lồng ghép vận động thể lực, sinh hoạt một cách khoa học. Như vậy, mới có thể cải thiện được chiều cao nhiều hơn trong những năm tới. Để cải thiện chiều cao của người Việt, điều quan trọng là can thiệp dinh dưỡng hợp lý theo chu kỳ vòng đời. Cụ thể, khi mang thai, người mẹ cần được bổ sung đủ chất, đủ dinh dưỡng, đa dạng để không sinh ra trẻ nhẹ cân, thấp còi. Tiếp theo là nuôi dưỡng trẻ thật tốt trong ba năm đầu đời, trẻ được bú sữa mẹ sớm và hoàn toàn trong sáu tháng đầu, chế độ dinh dưỡng hợp lý, ít mắc bệnh.